

UBND HUYỆN TAM ĐƯỜNG
BAN ĐIỀU HÀNH BẢO VỆ,
CHĂM SÓC TRẺ EM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /BDHTE

Tam Đường, ngày tháng 6 năm 2023

V/v tăng cường công tác phòng, chống
bạo lực, xâm hại trẻ em

Kính gửi:

- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện;
- UBND các xã, thị trấn.

Căn cứ Công văn số 02/BDHTE ngày 29/5/2023 của Ban Điều hành bảo vệ, chăm sóc trẻ em tỉnh Lai Châu về việc tăng cường công tác phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em.

Để tăng cường triển khai thực hiện các biện pháp phòng ngừa bạo lực, xâm hại trẻ em trên địa bàn, Ban Điều hành bảo vệ, chăm sóc trẻ em huyện Tam Đường đề nghị các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện một số nội dung sau:

1. Đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, ban, ngành đoàn thể, gia đình, cá nhân về phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em. Tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng về phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em đến từng trường học, lớp học, bản; giáo dục, vận động gia đình thường xuyên quan tâm, nhắc nhở về nguy cơ về bạo lực, xâm hại trẻ em.

Triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 588/KH-UBND ngày 29/5/2020 của UBND huyện về việc phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em giai đoạn 2020-2025; Kế hoạch số 1132/KH-UBND ngày 20/8/2021 của UBND huyện thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em; phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em giai đoạn 2021- 2025 và các văn bản pháp luật có liên quan.

2. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt quy trình tiếp nhận, xử lý thông tin, thông báo, tố giác nguy cơ, hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em; triển khai theo thẩm quyền việc hỗ trợ, can thiệp cho trẻ em khi bị bạo lực, xâm hại.

Báo cáo kết quả tình hình trẻ em bạo lực, xâm hại trẻ em theo quy định.

3. Phòng Giáo dục và Đào tạo

Chỉ đạo các đơn vị trường học tăng cường thực hiện các biện pháp bảo vệ trẻ em; thông báo cho gia đình, nơi nhận bàn giao quản lý trẻ trong dịp hè chủ động quản lý trẻ (nhất là nhóm trẻ có nguy cơ cao xảy ra xung đột đánh nhau), tránh để trẻ tụ tập, đánh nhau trong dịp hè; quản lý, nâng cao cảnh giác cho gia

đình và trẻ em các thủ đoạn để lừa bán, lừa trẻ em đi lao động trái quy định của pháp luật.

Thường xuyên rà soát các tiêu chuẩn trường học bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, không bạo lực; tăng cường giáo dục kiến thức về giới và kỹ năng tự bảo vệ của trẻ em, giáo dục lối sống văn hóa, rèn luyện đạo đức, phòng chống bạo lực học đường cho giáo viên và học sinh; phát triển mô hình đối thoại học đường, bảo vệ trẻ em trong trường học; chủ động phát hiện, phòng ngừa các trường hợp học sinh có dấu hiệu bạo lực, xâm hại; thông báo, cung cấp thông tin và phối hợp với cơ quan có thẩm quyền để xử lý, điều tra, bảo vệ trẻ em kịp thời.

4. Phòng Văn hóa - Thông tin; Trung tâm Văn hoá Thể thao và truyền thông

Tiếp tục hướng dẫn rèn luyện thể dục, thể thao, các hoạt động vui chơi, giải trí cho trẻ em trong dịp hè. Thường xuyên truyền thông về đường dây nóng Tư vấn và hỗ trợ trẻ em (111) để tất cả trẻ em, tổ chức, cá nhân được biết và liên hệ miễn phí khi có nhu cầu tìm kiếm thông tin, thông báo, tố giác nguy cơ hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em; xây dựng các chuyên mục, tin bài, phổ biến kiến thức, kỹ năng về bảo vệ trẻ em, phòng ngừa bạo lực, xâm hại trẻ em.

5. Công an huyện: Giải quyết kịp thời, hiệu quả việc tiếp nhận, xử lý thông tin, thông báo, tố giác nguy cơ, hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em; xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân che giấu, không thông báo, tố giác hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em hoặc thiếu trách nhiệm trong việc xử lý các vụ việc bạo lực, xâm hại trẻ em; thông báo các vụ xâm hại trẻ em trên địa bàn cho phòng Lao động - Thương binh và Xã hội biết để kịp thời tư vấn, hỗ trợ, can thiệp cho trẻ em và gia đình trẻ em.

6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể: Trong phạm vi chức năng nhiệm vụ tăng cường tuyên truyền cho hội viên, đoàn viên và nhân dân trên địa bàn, trọng tâm là cha, mẹ, người chăm sóc trẻ em về phòng, chống xâm hại, bạo lực đối với trẻ em; phối hợp với các cơ quan liên quan xử lý và giải quyết các vụ xâm hại, bạo lực trẻ em tại địa phương.

7. UBND các xã, thị trấn

Chỉ đạo, tổ chức, phối hợp giữa ban ngành, các tổ chức trên địa bàn, đặc biệt là Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Phụ nữ, các trường học, các tổ chức, nhóm thường trực bảo vệ trẻ em cấp xã tham gia nắm bắt tình hình về trẻ em, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn, kịp thời phát hiện các trường hợp trẻ em có nguy cơ bị bạo lực, xâm hại, nhất là trẻ em sống trong gia đình có cha mẹ ly hôn, ly thân, cha mẹ đi làm ăn xa hoặc có người liên quan đến tệ nạn xã hội.

Thực hiện việc tư vấn, can thiệp kịp thời, hiệu quả việc tiếp nhận, xử lý thông tin, thông báo, tố giác nguy cơ; phối hợp xác minh, đánh giá, điều tra về

hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em, tình trạng mất an toàn gây tổn hại, mức độ nguy cơ gây tổn hại đến trẻ em và can thiệp, hỗ trợ cho trẻ em khi bị bạo lực, xâm hại.

Căn cứ nội dung Công văn này, Ban Điều hành bảo vệ, chăm sóc trẻ huyện đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành đoàn thể huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện. Kịp thời báo cáo nhanh và báo cáo định kỳ vụ việc xâm hại, bạo lực đối với trẻ em về UBND huyện (*qua phòng Lao động - Thương binh và xã hội*) để tổng hợp **trước ngày 10/5 và 10/11** hàng năm./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Lưu: VT.

TRƯỞNG BAN

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN
Vũ Xuân Thịnh